



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้ดำเนินการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ จึงได้ปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายนฤเทพ สิงห์เสณี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

เหลือก็เป็นป่าที่มีเหลือไม่มากแล้ว และในการแก้ไขปัญหาน้ำประปาหนองตะไก่อ
ตอนนี้ได้ใช้การเจาะน้ำบาดาลมาทดแทน และใช้ควบคุมไปกับการใช้แหล่งน้ำ
จากหนองตะไก่อ ”

๓. ปัญหาที่น้ำประปารั่ว ตามที่ท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ แจ้ง จะมอบหมายให้
กองช่างตรวจสอบและทำการแก้ไขให้ เสร็จประชุมท่านสมาชิก อบต. ไป
ประสานจุดประปารั่วกับช่างโหนด

๔. ตามที่ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ แจ้งปัญหา ขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาซึ่งเป็น
คนใหม่เข้ามาว่า การเข้าไปติดตั้งไฟฟ้าตามถนนทางการไฟฟ้าจะให้ใช้ไฟฟรีเขต
ถนนทางหลวงตามที่กฎหมายกำหนด จะเห็นว่าตามถนนมิตรภาพ ถนน
หนองสำโรงซึ่งเป็นถนนทางหลวงมีไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยกับผู้ผู้ใช้รถใช้ถนน แต่ในเขตที่ไม่ใช่ทางหลวงเช่น ถนนภายในเขต อบต.
หมู่บ้านต่าง ๆ ต้องเสียค่าไฟตามเกณฑ์ที่กำหนด และที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตหมู่บ้าน ไม่ว่าจะถนนสายหลัก สายรอง หรือ
ตรอกซอยต่างๆของหมู่บ้าน อบต. จะให้สมาชิกสภา อบต. แต่ละหมู่บ้านสำรวจ
ปัญหาความต้องการ ให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยใช้หม้อไฟของชาวบ้าน
ซึ่งก็เป็นปัญหากับหลายๆ หมู่บ้านเช่นเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงมี
แผนงานที่จะทำการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ในพื้นที่แทน แต่ต้องทำในถนน
สายหลักที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านก่อน แล้วค่อยมาติดตั้งตามถนนหรือตรอกซอย
ภายในหมู่บ้านต่อไป”

๕. ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ที่ทาง อบต. หมู่ที่ ๙ เสนอขอขุดลอกลำ
ห้วยนั้น ในเรื่องนี้จะดำเนินการขอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ ถ้าเป็น
ความเดือดร้อนของชาวบ้านและรับทราบปัญหา มา ก็ประสานของบให้ซึ่ง
คาดว่าจะได้เพราะถ้าเป็นปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำแล้วขอรับการสนับสนุน
ไปยังกรมส่งเสริมฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้น ๆ เหมือนกับที่เคยขอ
ขุดลอกบึงสังข์ไป ๑๙ ล้าน ก็ได้รับงบประมาณมาทำการขุดลอกแก้ไขปัญห
ความเดือดร้อนของประชาชนได้

๖. ตามที่ท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ ถามบ้านดงผักหนาม ถนนภายในหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่ทำไมยังเป็นลูกรัง ไม่เป็นคอนกรีตเหมือนหมู่บ้านอื่น ขอนำเรียนว่า
ไม่ทราบจริง ๆ เพราะในสมัยที่ผ่านมา ก็แจ้งสมาชิกสภา อบต. ตลอดว่า
หมู่บ้านไหนยังมีถนนลูกรังอยู่ภายในหมู่บ้าน ให้แจ้งข้อมูลมาให้ทราบด้วย
เพราะสมาชิก อบต. จะรู้พื้นที่มากกว่า และเมื่อมีการรายงานเข้ามา ก็จะทำ
การสำรวจและจัดหางบประมาณมาดำเนินการต่อไป ตอนนี้เพิ่งรู้ว่ายังมีถนน
ภายในหมู่บ้านที่มีสภาพเป็นลูกรัง ในช่วงการเตรียมทำข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีประมาณเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม ก็เสนอมาอีกครั้งว่าจะ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

/ทำถนนคอนกรีต....